

Bột trét nội thất Nero N8 (New) là vật liệu xử lý bề mặt tường với chất lượng tốt và dễ thi công. Được sử dụng để làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, bê tông...

ỨNG DỤNG CỦA BỘT TRÉT NỘI THẤT NERO N8 (NEW)

Sử dụng **bột trét nội thất Nero N8 (New)** cho tường trong nhà.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CỦA BỘT TRÉT NỘI THẤT NERO N8 (NEW)

Chuẩn bị bề mặt

Số lớp thi công: 2 lớp, độ dày: 1 – 2 mm / 2lớp

Bề mặt phải khô (độ ẩm phải nhỏ hơn 16%), sạch, không bám bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác. Nếu tường quá cũ phải cạo sạch lớp sơn cũ, rong rêu... Trộn 1 phần nước sạch với từ 2.5 – 3 phần bột theo trọng lượng. Cho nước vào thùng trước, sau đó cho từ từ bột vào, trộn đều cho đến khi được hỗn hợp dẻo đồng nhất. Thi công trong vòng 2 – 3 giờ kể từ khi trộn.

Lưu ý: Không trét trên bề mặt có nhiệt độ từ 400C trở lên. Không trét trên bề mặt đã sơn hoặc bề mặt đã được làm láng.

Thi công

Lớp 1: Dùng bay thép hay dao trét để trét lên tường. Để khô 1 – 2 giờ trong điều kiện thời tiết khô ráo, rồi dùng giấy nhám mịn để làm phẳng bề mặt. Dùng giẻ sạch hay máy nén khí để làm sạch các lớp bụi bột trước khi tiến hành lớp thứ hai.

Lớp 2: Dùng bay thép hay dao trét để trét bột dẻo lên tường. Để khô 1 – 2 giờ trong điều kiện thời tiết khô ráo, rồi dùng giấy nhám mịn làm phẳng bề mặt. Chờ một ngày cho bề mặt cứng lại rồi dùng chổi quét sạch bụi bột trước khi sơn lót.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Sử dụng các loại sơn, bột trét theo hệ thống **sơn NERO**

ĐÓNG GÓI

Quy cách đóng gói 40 kg

BẢO QUẢN VÀ TỒN TRỮ

Bột trét phải được tồn trữ nơi khô mát, thông thoáng tốt, tránh ánh nắng trực tiếp, bao bì đóng kín trong quá trình tồn trữ và sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Tránh hít phải bụi bột và tránh tiếp xúc với da. Gây nguy hại nghiêm trọng cho mắt. Mang kính bảo hộ có phần che chắn 2 bên để tránh tiếp xúc với mắt. Trong trường hợp đã bị tiếp xúc với mắt: rửa lập tức với thật nhiều nước để loại bỏ hết ca1a hạt bụi sau đó đến trung tâm y tế gần nhất. Nếu lỡ nuốt phải: không nên làm cho ói. Nếu còn tỉnh, cho nạn nhân uống thật nhiều nước và đưa đến bệnh viện. Để xa tầm tay trẻ em.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘT TRÉT NỘI THẤT NERO N8 (NEW)

Thành phần	: Bột khoáng (CaCO ₃ , Mica,...), Xi măng trắng mác cao, Nhựa tái phân tán chống thấm, phụ gia.
Màu sắc	: Trắng
Cường độ bám dính, không nhỏ hơn	: 0.45 Mpa
Độ bền nước sau khi ngâm 72 giờ	: Không phồng dộp
Kích cỡ hạt	: < 0.08 mm
Độ giữ nước	: 98% min
Diện tích phủ	: 0.6-0.8 m ² /kg